

VIỆT NAM THẶNG DƯ NGÂN SÁCH TRONG THÁNG 8

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thặng dư ngân sách trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay khi doanh thu tiếp tục vượt chi tiêu, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Kết thúc tháng 8, thu ngân sách nhà nước ước đạt 997,6 nghìn tỷ đồng, đạt 70,7% mục tiêu năm nay và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi tiêu là hơn 9,3,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 55,2% trong năm nay. Do đó, quốc gia này đã báo cáo thặng dư ngân sách nhà nước khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn này, theo Tin Tức, cơ quan truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam.

Trong số này, các khoản thu được trả trực tiếp cho ngân sách trung ương là 556 nghìn tỷ đồng, tương đương 68,7% mục tiêu của cả năm. Trong khi đó, các địa phương đã đóng góp 441,6 nghìn tỷ đồng cho nhà nước.

Từ tháng 1 đến tháng 8, Chính phủ giám sát chặt chẽ chi tiêu theo lịch chi tiêu của các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, do đó đáp ứng nhu cầu của quốc gia đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng, đảm bảo vận hành bộ máy nhà nước và tăng lương cơ bản cho địa phương công chức, quan chức nói.

Tuy nhiên, quốc gia vẫn chứng kiến việc giải ngân ngân sách chậm cho các dự án đầu tư phát triển, khiến Chính phủ phải đưa ra thời hạn cho những người không đáp ứng lịch trình chi tiêu. Việc giải ngân chậm cũng khiến chi tiêu ngân sách tụt hậu so với mục tiêu và do đó thặng dư ngân sách trong giai đoạn tám tháng.

Theo Bộ, vốn đầu tư phát triển ước tính là 16,2 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng, chỉ đáp ứng 37,9% kế hoạch do Quốc hội giao và 41,4% trong số đó do Chính phủ giao. Con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018, ở mức 45,5% mục tiêu của Chính phủ.

Có năm bộ, ngành, sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%, bao gồm Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên và Phú Yên, Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Bộ Quốc gia Phòng thủ.

Tuy nhiên, có tới 29 bộ, ngành và 18 địa phương báo cáo tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Đáng chú ý, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tỷ lệ giải ngân thấp mặc dù phân bổ vốn cao.

Việc giải ngân chậm được quy cho các vướng mắc như khó khăn trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn và tính không khả thi của dự án. Một số dự án không thể được thực hiện mặc dù đã phân bổ vốn nhiều lần, quan chức này giải thích.

Lê Tuấn Anh, Phó cục trưởng Bộ Đầu tư, nói rằng Chính phủ gần đây đã gửi một thông báo cho các cơ quan có liên quan trong các lĩnh vực khác nhau, yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng kế hoạch giải ngân vốn năm nay.

Đến ngày 30 tháng 9, nếu một dự án không thể được thực hiện, có nghĩa là vốn Nhà nước không được giao, nó sẽ bị rút. Ngoài ra, Thủ tướng đã đưa ra các hướng dẫn mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề trong giải phóng mặt bằng và thủ tục, ông Anh nói.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Anh, để tăng tốc giải ngân cho đầu tư công, cần phải loại bỏ các dự án không hiệu quả và kéo dài chân. Bên cạnh đó, Chính phủ cần đẩy nhanh cải cách hành chính để hỗ trợ các nhà đầu tư.